



ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา ระหว่างที่มีการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีการระบุนายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากสถานะการรับสมัครไปยังสถานะนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก่า ซึ่งมีการระบุนายละเอียดที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนักศึกษาโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้นักศึกษารับทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่าน และทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

เนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นักศึกษาอาจได้รับข้อมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน หรือใช้บริการต่างๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้บริการ นอกจากนี้นักศึกษาอาจได้รับคำขอให้นักศึกษาให้คำยินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดังกล่าวนักศึกษามีสิทธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อนักศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงนักศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่แจ้งให้นักศึกษารับถึงแนวทางที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทำไม่ถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ

ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ระหว่างที่มีการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษา และระหว่างที่เป็นมีการดำเนินการระหว่างที่เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีการระบุต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน แต่มีบางประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ ได้แก่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

เลขประจำตัวประชาชน หรือ Passport

เพศ

สัญชาติ

ประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Email โทรศัพท์ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์

คุณสมบัติการศึกษาแรกเข้า เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่สำเร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบรายวิชา หนังสือรับรอง

ศาสนา*

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ* เช่น กรู๊ปเลือด การแพ้ยา รวมทั้งข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น COVID-19 ซึ่งจะมีการจัดเก็บในสถานการณ์เฉพาะ

ข้อมูลความพิการ*

สถานะนักศึกษา เช่น การรับเข้าศึกษา การลาพักการศึกษา การหมดสภาพ

ข้อมูลครอบครัว เช่น จำนวนพี่น้อง บุตรคนที่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ชื่อผู้ปกครอง สถานที่ทำงาน ช่วงเงินเดือน ภาพถ่ายของนักศึกษา

ข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

ทักษะและความชำนาญทางภาษาอังกฤษ สารสนเทศ และอื่นๆ

ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลประสบการณ์ทำงานก่อนเข้าศึกษาและระหว่างที่ทำการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา หลักสูตรที่ทำการศึกษาและลงทะเบียน เช่น หลักสูตรที่เรียน ส่วนงาน รายวิชาที่ลงทะเบียน รางวัลที่ได้รับ ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น เกรดและคะแนนสอบ ผลงานและรายงาน

ข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสถานะของนักศึกษาระหว่างที่ทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทางวินัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา*

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ

ข้อมูลการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางนักศึกษา*

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมาย หรือการดำเนินคดี หรือการกระทำผิดตามกฎหมาย *

ในระหว่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการอัดภาพและเสียงระหว่างที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ต่างๆ รวมถึงอาจมีการนำภาพและเสียงมาใช้ในการนำเสนอซ้ำ

ภาพถ่ายและวิดีโอที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม

ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายหรือวิดีโอจากกล้อง CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุข้างต้นที่มีการระบุเครื่องหมาย * ไว้หลังข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงกรณีที่ต้องให้ความยินยอม ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นได้

ในบางสถานการณ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนที่มีการระบุต่อไปนี้ อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน ตัวอย่างหน่วยงานที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำงานด้วยได้แก่

- หน่วยงานให้ทุนการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัทหรือสมาคมต่าง ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาเป็นผู้สมัครทุนการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กำหนด
- มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้าของนักศึกษา หรือหลักฐานการทำงานของนักศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของนักศึกษา ที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว
- มหาวิทยาลัยมหิดลทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ทำบัตรนักศึกษา การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษาและส่งกลับเพื่อยืนยันสถานะการทำธุรกรรม การใช้ We Mahidol ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา รวมถึงการทำ Promotion ต่าง ๆ อาจมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาซึ่งต้องผ่านการยินยอมของนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการพัฒนาทักษะและสอบประเมินผลนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือหน่วยงานที่ให้ทุนในการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินการผ่านการทำสัญญาในการเข้าร่วมของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยมหิดลอาจต้องมีการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้การพัฒนาทักษะและสอบประเมินผล หรือให้ทุนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว

- สำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษในการช่วยสอน ซึ่งจำเป็นต้องมีการการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อะและประมวลผลการศึกษา
- หน่วยงานที่นักศึกษาสมัครเข้าทำงาน ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามที่นักศึกษาร้องขอ
- ในบางกรณีที่นักศึกษาอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างที่เป็นนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินการผ่านการทำสัญญา ก่อน โดยทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการดำเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา กับสถานทูตหรือต่างประเทศ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
- สำหรับการให้บริการทางสุขภาพจิต ในกรณีที่นักศึกษาให้การยินยอม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถรับบริการได้
- มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ต้องมีการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
- เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและประกันสุขภาพของนักศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิ
- ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิตลอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิตลจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องข้างต้นในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น Non-disclosure Agreement: NDA

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิตลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามตารางที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
1. การดำเนินการในการสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิตล มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในการ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิตล <input type="checkbox"/> ประสานงานกับส่วนงานและหลักสูตร <input type="checkbox"/> สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากกระบวนการรับสมัคร (อ้างอิง ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา) <input type="checkbox"/> รายงานสรุปให้กับ กระทรวง อว. 	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิตล การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิตล การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
<input type="checkbox"/> วางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ศาสนา <input type="checkbox"/> การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม <input type="checkbox"/> จัดวางแผนการบริการพิการ <input type="checkbox"/> ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การแพทย์ ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent) เช่น ข้อมูลศาสนา ประวัติอาชญากรรม
2. การส่งมอบและจัดการด้านการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในการ <input type="checkbox"/> อำนวยความสะดวกด้านการศึกษา <input type="checkbox"/> บันทึกรายละเอียดของการศึกษาเช่น หลักสูตร ชั้นปี <input type="checkbox"/> บันทึกภาพหรือเสียงระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ <input type="checkbox"/> สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น เกรด ผลสอบ <input type="checkbox"/> การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการฝึกงาน <input type="checkbox"/> การสื่อสารกับนักศึกษาทั้งรูปแบบทางการและไม่ทางการ เช่น email SMS ผ่าน We Mahidol และอื่นๆ	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสัมครเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และในบางกรณีมีการทำสัญญาระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ในบางกรณีอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่างๆ เช่น กรณีที่อยู่ในระหว่างการตัดสินของศาล
3. บริหารจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น <input type="checkbox"/> จัดการทรัพยากร เช่น การเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศ Email โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หอสมุดคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา <input type="checkbox"/> สนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนาทักษะของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ <input type="checkbox"/> ดำเนินการด้านสวัสดิการและประกันของนักศึกษา <input type="checkbox"/> ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา <input type="checkbox"/> การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น การเก็บ Log ในการใช้บริการ Internet <input type="checkbox"/> ดำเนินการด้านความปลอดภัย เช่น CCTV	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสัมครเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และในบางกรณีมีการทำสัญญาระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์
<input type="checkbox"/> จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เช่น ความพิการ <input type="checkbox"/> บริการด้านสุขภาพจิต <input type="checkbox"/> การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูลชีวภาพ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายควบคุมอาคาร การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent) เช่น การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลความพิการ

วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
4. การรายงานผลการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการศึกษาตาม Field และช่วงเวลาที่กำหนดทั้งหมดให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
ข้อมูลความพิการ ตาม Field และช่วงเวลาที่กำหนดทั้งหมดให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent)
5. การบริหารจัดการด้านค่าธรรมเนียมและการให้ทุน มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในการ <input type="checkbox"/> จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา <input type="checkbox"/> จัดการทุนการศึกษา	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสมัครหรือได้รับทุนการศึกษา เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การให้ทุนการศึกษา ในบางกรณีจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูล เช่น ความพิการ ประกอบการพิจารณา	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสมัครหรือได้รับทุนการศึกษา
6. การโอนย้ายฐานข้อมูลนักศึกษาไปยังฐานข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะถูกทำการโอนย้ายข้อมูลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือเมื่อเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาปัจจุบัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษา และ ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ <input type="checkbox"/> ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้านการศึกษา <input type="checkbox"/> ใช้ในการติดต่อประสานงาน	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนงาน มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาพ เสียง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หลักสูตร หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมต่างๆ	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์	ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานกฎหมายที่ใช้
8. การวิเคราะห์และวิจัยเชิงสถาบัน ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงสถิติประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ	ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด	เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงสถิติประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจจำเป็นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลของนักศึกษาจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีประเทศที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จะแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอมจากนักศึกษาในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งนักศึกษาเป็นคู่สัญญาหรือสัญญาระหว่างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้กับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของนักศึกษาหรือบุคคลอื่น

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
- 2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่นำไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation)
- 3) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)

- 4) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและดำเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่จำเป็น (Accuracy)
- 5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น (Storage Limitation)
- 6) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ระยะเวลาการเก็บรักษา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน และหลังจากที่นักศึกษาออกจากรายการหรือสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของนักศึกษาแบบถาวรเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ หรือเพื่อใช้ยืนยันการสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่ทำการศึกษา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางและการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

- 1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม นักศึกษามีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอยู่กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ สัญญา ที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของนักศึกษาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
- 2) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดเผย การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่นักศึกษาไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เว้นแต่การเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือกรณีที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของนักศึกษาตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
- 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง นักศึกษามีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 4) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษามีสิทธิขอให้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทำการลบหรือทำลายข้อมูลของนักศึกษา หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวนักศึกษาได้ ตามเงื่อนไขดังนี้
 - (ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 - (ข) เมื่อนักศึกษาถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

(ค) เมื่อนักศึกษาคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ หรือเป็นการคัดค้านเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนด

เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือการเก็บรักษาไว้เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษามีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตามเงื่อนไขดังนี้

(ก) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่นักศึกษาร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องลบหรือทำลาย แต่นักศึกษาขอให้ระงับการใช้แทน

(ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่นักศึกษามีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ง) เมื่ออยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้นักศึกษาเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่นักศึกษาได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

6) สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นักศึกษามีสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ให้แก่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไปยังบุคคลอื่นหรือตัวนักศึกษาเอง เว้นแต่ เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธินั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

7) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิตินักศึกษามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้น

แต่ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือของบุคคลอื่น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นักศึกษาเห็นว่า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษามีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านช่องทาง Website : <https://privacy.mahidol.ac.th> และในช่องทางอื่นที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เช่น E-mail, We Mahidol Application เป็นต้น

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสงค์ใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อหรือใช้สิทธิได้ที่ Website <https://privacy.mahidol.ac.th> หรือ E-mail: privacy@mahidol.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO)
2. คณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-9729 Email : ilpdpa@mahidol.ac.th